



## ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

# Hành trình mở đất, dựng nghiệp

### KỶ 2: KIÊN CƯỜNG NƠI ĐẤU SỐNG NGỌN GIÓ

*Mảnh đất 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển Thái Bình luôn chứa đựng hai yếu tố song hành: thuận lợi và khó khăn. Không cần cù, thông minh thì không thể trụ vững được ở miền đất nơi của biển, ven sông mà nước với trời vừa là bạn, là môi trường sống vừa là đối thủ phải chống chọi hàng ngày. Chính vì vậy, vùng đất đầy thử thách này đã tôi luyện cho con người lòng dũng cảm, tinh thần sáng tạo và đức tính cần cù, chịu khó.*

#### Vùng đất phì nhiêu nhưng nhiều thử thách

Tỉnh Thái Bình nằm ở phía Đông Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, từ 20 độ 17' vĩ bắc đến 20 độ 49' vĩ Bắc, từ 106 độ 06' kinh Đông đến 106 độ 39' kinh Đông, diện tích tự nhiên 1.546km<sup>2</sup>, bao bọc bởi 3 dòng sông lớn: phía Tây và Tây Nam giáp sông Hồng, giáp hai tỉnh Hà Nam và Nam Định; phía Bắc là sông Luộc, giáp hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương; phía Đông Bắc là sông Hóa, giáp thành phố Hải Phòng; phía Đông là biển cả mênh mông với trên 50km bờ biển.

Khi người Việt cổ từ vùng núi cao xuống chiếm lĩnh, khai phá đồng bằng dọc theo các dòng sông hướng ra biển thì cảnh quan đồng bằng chưa bằng phẳng, màu mỡ như ngày nay mà còn là những gò đống xen lẫn đầm lầy. Ở miền đất hoang sơ với muôn vàn hiểm nguy, thử thách như gió bão, lụt lội, nắng hạn, đầm lầy, thú dữ... nhưng người Việt cổ cũng sớm nhận ra đây là



Khu tưởng niệm Doanh nhân sử Nguyễn Công Trứ tại xã Tây Sơn (Tiền Hải).

Ảnh tư liệu

vùng đất phì nhiêu, màu mỡ. Chính vì vậy, vùng đất "ven bờ, cuối bãi" có sức hấp dẫn với cư dân nông nghiệp trồng lúa nước và đánh bắt cá. Ngay trong thời kỳ sơ khai, con người khắp nơi hội tụ về quần cư trên mảnh đất vốn trước

đây hẻo lánh ngày càng đông đúc. Các tài liệu lịch sử cho thấy, đến thế kỷ XX, trải dài trên địa bàn tỉnh từ Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương... vẫn còn hơn 60 gò đống lớn, tại đây có các ngôi mộ cổ phát

hiện các hiện vật là các vật dụng sinh hoạt hàng ngày gắn với đời sống con người thời kỳ đồng thau. Tại Thái Bình hiện có hơn 300 làng xã (chiếm 40% số làng xã của tỉnh) có tên cổ, điều đó cho thấy rằng ngày trong những thời kỳ đầu của lịch

sử Việt Nam, cư dân đã

quần cư trên vùng đất Thái Bình ngày nay khá đông đúc. Đất đai Thái Bình cũng luôn có xu hướng mở rộng bởi sự bồi tụ của các dòng sông nên qua mỗi thời kỳ lại thu hút thêm các thế hệ cư dân đến khai phá, định cư. Theo các tài liệu lịch sử, cư dân Thái Bình luôn được bổ sung qua mỗi thời kỳ và đến từ các luồng như: trung du miền núi xuống, từ miền Trung ra, từ biển vào. Năm 1828, lịch sử chứng kiến cuộc khẩn hoang vĩ đại do Doanh nhân sử Nguyễn Công Trứ lãnh đạo, thu hút dân nghèo khắp nơi hưởng ứng, trong đó có dân Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An... Chỉ trong 6 tháng, hàng trăm ki-lô-mét đề sông được đào đắp, hàng vạn mẫu ruộng được hình thành, gần 100 làng, ấp, trại, giáp được thành lập đã biến dải Tiền Châu hoang vu rộng lớn trở thành huyện Tiên Hải lúa dâu tươi tốt, phồn thịnh. Sau cuộc khẩn hoang này, thế kỷ thứ XX, nhân dân Thái Bình tiếp tục thực hiện công cuộc khai hoang, lấn biển, duổi sông ra xa, kéo chân trời gần lại,

đưa địa giới Thái Bình cơ bản ổn định cho đến ngày nay.

#### Con người với những tính cách nổi trội

Miền đất hạ lưu sông Hồng, cửa ngõ biển Đông luôn chứa đựng trong mình hai yếu tố song hành: thuận lợi và khó khăn. Chính mảnh đất nhiều hứa hẹn nhưng cũng lắm thách thức này đã tôi luyện nên những con người với bản lĩnh, trí tuệ nổi trội để với chống chọi với thiên nhiên để sống hài hòa với thiên nhiên.

Để cải tạo vùng đất sinh lầy, chua mặn, đầy lau lác, cỏ dại thành những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ, cư dân Thái Bình buộc phải đoàn kết để đắp đê, trị thủy, đào sông, khơi ngòi, ngăn rửa mặn, thau chua thoát ứng... Đó cũng là nguyên nhân cơ bản tạo nên truyền thống đoàn kết tự nhiên và hết sức sâu sắc của những cư dân Thái Bình xưa trong quá trình khẩn hoang, trị thủy, tạo lập làng xã. Truyền thống trị thủy, khẩn hoang, quai đê, lấn biển không chỉ là cội rễ tự nhiên của tinh thần cố kết cộng đồng trong nhân dân Thái Bình mà còn là cơ sở thiết yếu cho việc mở rộng địa bàn cư trú, thuận ruộng đất đai, phát triển ngành nghề, đặc biệt là nghề trồng

lúa nước. Bằng tinh thần lao động cần cù, bền bỉ và sáng tạo, người dân Thái Bình đã đấu tranh, vật lộn với thiên nhiên, biến miền đất hoang dã, ngập mặn thành phi nhiêu, màu mỡ, tạo điều kiện tích cực cho nghề trồng lúa. Quá trình sinh tồn đầy thử thách, khó khăn đã giúp người dân Thái Bình tích lũy được kho tàng kinh nghiệm về cây bừa, chăm sóc, gặt hái, cấy lúa hết sức quý báu để lại cho đến tận ngày nay.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin đã có nhiều bài viết, tác phẩm nghiên cứu đánh giá, đất đai và cư dân Thái Bình được hình thành với tính chất gỏi sông nên chính ở miền đất nhiều hứa hẹn nhưng cũng lắm thử thách này chỉ những con người có tố chất dũng cảm, năng động, bền gan, vững chí mới tồn tại được. Cũng do phần đông người Thái Bình không phải là cư dân bản địa mà từ các miền quê khác đến khai phá nên họ cũng là những người tiên phong đi mở đất. Vì vậy, trong dòng máu của mỗi người dân Thái Bình hẳn đã có tố chất anh hùng từ tổ tiên. Lịch sử qua các thời kỳ đều ghi nhận người Thái Bình luôn anh dũng, tiên phong trên mọi mặt trận.

Cũng bởi là miền đất hội tụ của nhân dân nhiều vùng miền nên Thái Bình cũng là nơi hội tụ đời sống văn hóa phong phú, đa dạng. Biểu hiện văn hóa này trước hết được phản ánh sâu sắc qua các sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tôn giáo mà sự phân ảnh rõ nét nhất là các hội lễ, hội làng có sức cuốn hút sự tham gia đông đảo của các cộng đồng người trong mỗi làng xã của Thái Bình. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ

thì Thái Bình hiện còn hơn 1.400 công trình kiến trúc cổ lớn nhỏ khác nhau như đình, đền, chùa, miếu, điện, phủ, từ đường; có gần 500 lễ hội, trong đó nhiều lễ hội có nội dung vô cùng đặc sắc. Sản sinh từ miền đất giàu bản lĩnh, ý chí, trường thành và đảm mình trong môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp thu có sáng tạo truyền thống của ông cha, con người Thái Bình qua nhiều thế hệ đã kịp trau dồi hiểu biết, hòa nhập và vươn tới đỉnh cao của trí thức đương thời, đóng góp cho đất nước không ít nhân tài trên nhiều lĩnh vực. Chỉ riêng thời Nguyễn hơn 100 năm tồn tại các khoa thi Nho giáo, Thái Bình đã có 15 người đỗ đại khoa và gần 200 người đỗ cử nhân. Trải qua 844 năm dưới chế độ khoa cử của các triều đại phong kiến (1075 - 1919), trong tổng số 2.898 trí thức đại khoa của Việt Nam thì Thái Bình chiếm tới 111 vị. Tiêu biểu cho đội ngũ nho sĩ, trí thức của Thái Bình là trí thức uyên bác, bản lĩnh văn hóa trác việt của nhà bác học Lê Quý Đôn.

Nói đến Thái Bình là nói đến "kho người, kho của". Con người cần cù, dũng cảm trong lao động sản xuất, có truyền thống hiếu học, đặc biệt là truyền thống bất khuất, kiên cường, yêu nước, chống ngoại xâm. Những truyền thống quý báu này vẫn đang được các thế hệ người Thái Bình tiếp nối, cũng nhân dân cả nước bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển.

(còn nữa)

**TRẦN HƯƠNG - TẮT ĐẠT**

(Bài viết sử dụng tư liệu từ Địa chí Thái Bình, Từ điển Thái Bình, Lịch sử Đảng bộ Thái Bình, các tài liệu liên quan và ý kiến, tư liệu của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử).

## HỌP BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/2, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ trước những diễn biến mới của dịch. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố dự họp. Theo nhận định của ngành Y tế, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại tỉnh Daego và Cheongdo (Hàn Quốc) đã xuất hiện ổ dịch Covid-19; một số người Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên du học đang vào kỳ nghỉ đông và trở về nước. Ở thời điểm hiện tại chưa có lệnh phong tỏa của Hàn Quốc và Việt Nam. Vì vậy, số người

từ Hàn Quốc trở về có thể sẽ tăng trong thời gian tới. Tính đến 15 giờ ngày 24/2, tại Thái Bình, 22 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính; 2 trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19 đi từ vùng dịch Hàn Quốc và Trung Quốc về đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 13 trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19 đang được ngành Y tế quản lý. Ngoài ra, 14 trường hợp từ Hàn Quốc về Thái Bình cũng đã được quản lý, cách ly theo dõi. Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) nhấn mạnh đây là thời điểm phải đối mặt với nguy cơ có thể dịch xuất hiện tại Thái

Bình. Do đó, ngành Y tế phải chỉ đạo, giám sát, theo dõi chặt chẽ những trường hợp đang được quản lý, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tiếp tục theo dõi biến động sức khỏe của các trường hợp này, đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố khai thác, nắm bắt sơ đồ di chuyển của những người mà những đối tượng nguy cơ cao đã tiếp xúc. Ngoài ra, tiếp tục quản lý, theo dõi chặt chẽ người nước ngoài đi từ vùng dịch đến làm việc và người Việt Nam đi về từ vùng có dịch tại cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho các ngành, đơn vị liên quan, tránh lúng túng khi tiếp cận, quản lý người từ vùng dịch về. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thống nhất đưa 9 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh về Trường Quân sự tỉnh, bố trí khu vực cách ly theo giới tính, độ tuổi và phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người cách ly. Bộ CHQS tỉnh tổ chức vệ sinh, mua sắm các trang thiết bị thiết yếu để đưa người cách ly về Trường Quân sự tỉnh

vào sáng ngày 26/2. Ngành Y tế bố trí đội ngũ cán bộ y tế phục vụ việc cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, chuẩn bị cơ sở thuốc nhất định để phòng các bệnh khác, đồng thời phải xây dựng nội quy cho việc cách ly. Công an tỉnh phối hợp với ngành Y tế, Bộ CHQS tỉnh, huyện Đông Hưng giám sát chặt chẽ khu vực cách ly và các trường hợp cách ly; tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công an kiểm soát người từ vùng dịch về ngay tại cửa khẩu, sân bay. Các huyện, thành phố nắm chắc tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn; có biện pháp chủ động, phối hợp với các ngành xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế các cuộc hội họp, tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học chuẩn bị dụng cụ rửa tay, cấp khẩu trang, tổ chức vệ sinh môi trường và khử trùng trường khi học sinh quay trở lại trường học.

**HOANG LANH**

## HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8/2020. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự

phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu trong toàn tỉnh; qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết, tạo ra động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Sau khi nghe các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng tỉnh có bản thống nhất với đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; tuy nhiên, để nghị loại khỏi danh sách đề nghị khen thưởng một số cá nhân, tập thể không đủ điều kiện. Về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho xa, phường, thị trấn tiêu biểu trong phong trào thi đua "Phát triển nghề, xây dựng làng nghề", đồng chí nhấn mạnh chỉ nên khen thưởng những xã có nghề mới, sản phẩm mới hoặc nghề sản có song có sự phát triển vượt bậc trong năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiên cứu, xem xét lại, chọn

những đơn vị thật xứng đáng, trên cơ sở đó báo cáo xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có bản nhất trí với các nội dung đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; thống nhất thời gian tổ chức Đại hội vào đầu tháng 8/2020; đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng năm 2019.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

khoảng 10.000 - 15.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15 - 20%, giá trị xuất khẩu tăng 16 - 20%, nộp ngân sách nhà nước tăng 8 - 10% so với năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cần khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế và các khu công nghiệp, tham mưu, đề xuất giải pháp đúng, trúng, kịp thời giúp UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tiến lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Đơn vị cũng cần rà soát các quy hoạch hiện có; lập danh mục đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, Khu kinh tế và các nguồn vốn đầu tư

công, ưu tiên đầu tư cho các dự án cấp bách để thu hút đầu tư. Cùng với đẩy nhanh tiến độ cắm mốc thực địa phân định ranh giới Khu kinh tế Thái Bình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch lưới điện, khu xử lý nước thải, chất thải cho các phân khu chức năng trong Khu kinh tế; triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đề án an sinh xã hội; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cần tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc phân cấp, ủy quyền cho đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi vào nghiên cứu, đăng ký đầu tư và thực hiện các dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các sở,

ngành, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất; tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp giúp nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng sớm triển khai hoàn thành, thu hút các dự án thu cấp có chất lượng cao vào hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ doanh nghiệp, người lao động nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, tránh phát sinh, lây lan ra cộng đồng.

## HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở thảo luận về quan điểm, phương pháp triển khai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thống nhất kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ và Văn phòng Hiệp hội. Theo đó, các công việc cần triển khai thực hiện theo trình tự thời gian gồm: lập dự toán kinh phí thực hiện đề án; tổ chức hội thảo truyền thông trong cộng đồng doanh nghiệp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên; lập danh sách đối tượng tham gia khảo sát với tổng số khoảng 3.000 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tổ chức lựa chọn đội ngũ điều tra viên; tổ chức triển khai thực hiện khảo sát theo hai hình thức phỏng vấn trực tiếp và thư khảo sát, tổng hợp phân tích, tính điểm các chỉ số thành phần và xếp hạng. Việc đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 sẽ được thực hiện trong quý I/2020 và công bố vào cuối tháng 6/2020. Tháng 7/2020 sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá chỉ số DDCI 6 tháng đầu năm 2020.

## ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 3,39%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Qua đánh giá hàng năm, 100% chỉ bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 20 đảng viên mới. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt được nhiều thành tích...

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên...

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 8 nhiệm vụ và 3 khẩu hiệu phát triển kinh tế - xã hội; bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

## TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Đối với các trường hợp người dân Thái Bình từ các địa phương của tỉnh Ninh Phúc trở về, cụ thể như nếu người dân về địa phương từ các huyện: Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, cần cư vào nơi đi của các trường hợp để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp. Người đến hoặc đi qua các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lấy lan thử phát tại cộng đồng (như xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) thì áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở, cách ly tập trung trong 14 ngày, kể từ ngày rời khỏi xã Sơn Lôi theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với yêu cầu cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương triển khai thực hiện quyết định hướng dẫn về phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hiện nay một số đơn vị phân viện của các đơn vị y tế chưa bố trí nhân lực phù hợp, chưa đầy đủ trang thiết bị. Trước tình trạng này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương kiện toàn, lắp tư trang thiết bị để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống khẩn cấp.